
 
 

Mannvirkjanefnd KSÍ 

 

Reykjavík, 10. febrúar 2023 

 

Efni: Umsögn mannvirkjanefndar KSÍ vegna þingsályktunartillögu um ljósleiðaratengingu og 
mannvirkjamál (Þingskjöl 13 og 14). 

 
Ljósleiðaratenging 
Mannvirkjanefnd telur það vera ágætt að leikvangar séu tengdir ljósleiðaraneti.   

Flóðljós 
Breytingin í tillögu til ályktunar um flóðljós felur í sér að gerð verði krafa um að allir leikvangar í efstu 
deild karla og kvenna verði útbúnir flóðljósum >800 lux. Í reglugerð KSÍ um knattspyrnuleikvanga um 
leikvanga í flokki B að ekki sé gerð krafa um flóðljós á leikvangi sem er ætlaður fyrir keppni á vegum 
KSÍ. Síðar í greininni eru gerðar kröfur til flóðlýsingar ef hún er á annað borð á vellinum. Þar er m.a. 
sagt að hún skuli a.m.k. vera 500 lux. Nýlega hefur verið samþykkt að miðað sé við að lágmarki 800 lux 
við endurbætur og nýframkvæmdir. Óvíst er hvort krafa um að allir vellir í efstu deildum verði 800 lux 
fyrir keppnistímabilið 2026 sé raunhæf, þar sem vafalaust verða einhver vandamál m.t.t. skipulags. 
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